



ค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น

ครั้งที่

4

# GS KKKU CAMP

**ขอเชิญ** นักศึกษาคณะการศึกษาศาสตรบัณฑิตของหลักสูตรหรือผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท เพื่อเข้าร่วม กิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKKU CAMP วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

\* พบประสบการณ์ใหม่ เพื่อนใหม่ กิจกรรมดีๆ **สมัครฟรี** ไม่มีค่าใช้จ่าย

## ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

รับสมัครวันที่ 7 ธันวาคม 2560 - 26 มกราคม 2561

สมัครได้ที่ <http://gs.kku.ac.th>

### • ปริญญาโท รับเฉพาะ แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาศาสตรบัณฑิตของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

### • ปริญญาเอก

#### 1. สำหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิปริญญาโท

เป็นผู้ที่กำลังรอสอบวิทยานิพนธ์หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือมีผลการสอบวิทยานิพนธ์ระดับดี/ดีมาก (หลักสูตรที่ทำวิจัยอย่างเดียว) หากคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี และสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี

#### 2. สำหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรี

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาศาสตรบัณฑิตของหลักสูตรหรือสำเร็จการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25

### ปฏิทินการรับสมัครโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKKU CAMP

สมัครผ่านระบบออนไลน์ <a href="http://gs.kku.ac.th">http://gs.kku.ac.th</a>	วันที่ 7 ธันวาคม 2560 - 26 มกราคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ	วันที่ 30 มกราคม 2561
กิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKKU CAMP ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561

“โอกาสที่ได้รับจากบัณฑิตวิทยาลัยไม่ใช่แค่ทุนการศึกษา แต่คือโอกาสในเรียนรู้การใช้ชีวิตที่มากขึ้น เชิญชวนทุกคนครับ ที่มีความฝัน มีไฟ มีพลัง และความมุ่งมั่นที่คิดว่าจะเปิดมุมมองใหม่ๆ เรียนรู้อะไรที่มากขึ้น มาเปิดประสบการณ์ สัมผัสความอบอุ่น ความเป็นกันเอง ความสุข รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ โอกาสที่จะเจอ เพื่อนใหม่ แล้วจะไม่ผิดหวังกับค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น GS KKKU Camp”

นายอมลวิทย์ แทนคำ (นรเม) ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะแพทยศาสตร์ GS KKKU Camp #1

“ถึงจะมีความรู้มากมาย ความสามารถที่หลากหลายหลากหลาย เชี่ยวชาญซ้ำของหลายประเภทแต่ถ้าไม่มีคำว่า “โอกาส” สิ่งเหล่านี้ก็จะไม่มีประโยชน์เกิดขึ้น ค่ายนี้เป็นค่ายที่ให้คำนี้ คำที่ว่า “โอกาส” สำหรับคนทุกคนที่มีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะพัฒนาตน พัฒนาชาติ มาร่วมรับโอกาสเพื่อการพัฒนา มาเป็นครอบครัวกับเราสิครับ”

นายศราวุธ จินดีอินทา (เป่า) ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ GS KKKU Camp #2

“สิ่งที่เราจะได้จากโครงการนี้ไม่ใช่แค่ทุนการศึกษาสำหรับเรียนในระดับที่สูงขึ้น แต่มันคือประสบการณ์และโอกาสดีๆ ที่เราจะได้ แสดงความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนต่างสาขา และได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมต่างๆ อย่างลืมให้โอกาสตัวเองมาร่วมก้าวไปด้วยกันกับ GS KKKU Camp นะคะ”

นางสาวนุชนารถ สมควร (ฟ้า) ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ GS KKKU Camp #3

## สร้างอนาคตที่ดี เรียน โท-เอก ที่ ม.ขอนแก่น

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารพิมล กสทิจ ชั้น 3 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท 0-4320-2420, 08-1768-9618 Email : [graduate@kku.ac.th](mailto:graduate@kku.ac.th) <http://gs.kku.ac.th>

